



ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินแห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่วันที่

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๖ ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

อนึ่ง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้

/ค. ระเบียบ...

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ที่มีรายชื่อในประกาศฯ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น และสภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑) บัตรประจำตัวสอบ

๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนและฉบับจริงเท่านั้น

๔. เมื่อรายงานตัวแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ รออยู่ในบริเวณสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่เรียกตัวเข้ารับการประเมินฯ

๕. ในขณะที่รอเข้ารับการประเมินฯ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา อันเป็นการรบกวนผู้อื่น และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินฯ ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมินฯ

๖. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

๗. ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้ที่กำหนดไว้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการมีอำนาจพิจารณาปรับให้ตักการประเมินฯ ได้

๘. เมื่อเข้ารับการประเมินฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ออกจากบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประเมินฯ โดยพลัน และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้าประเมินฯ รายอื่น

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และหรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็กอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนบุคคลนั้นก็ได้

ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่ที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมคิด สมศรี)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
(แบบทำประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๐๐๒	นางสาวชญาภา	อินอยู่
๑๐๐๐๕	นางสาวบุญญกัญญา	จินาวงศ์

ตำแหน่งที่ ๒ นักพัฒนาสังคม

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๐๐๐๙	นางสวานันท์นภัส	ศรีลิขิต
๒๐๐๑๐	นางสาววาสนา	นนทะพา
๒๐๐๑๒	นางสาวเป็ยทิพย์	กลั่นสด
๒๐๐๒๗	นางสาวเบญจวรรณ	จอมพลาพล
๒๐๐๓๓	นายภูริวัฒน์	ชัยเรืองฤทธิ์
๒๐๐๓๕	นางสาวหัสยา	ยาทองไชย
๒๐๐๔๐	นางสาวบุญยานุช	ขวัญดำ
๒๐๐๔๑	นางสาวณิชาภา	เจริญรัตน์
๒๐๐๔๔	นายกิตติศักดิ์	สมานรักษ์
๒๐๐๔๖	นางสาวภัทราพร	อินทรบุญน้อย
๒๐๐๖๑	นายวัชระ	ยินดีสิงห์
๒๐๐๖๓	นางสาวสุณิสา	รีนมาลี
๒๐๐๗๕	นางสาวกัญญิกา	ล่องลอย
๒๐๐๘๘	นางสาวจิรชญา	ปู่สาตี
๒๐๑๒๐	นายศรีบุญย์	แก่นเมือง
๒๐๑๒๓	นางสาวนุชชรา	เพ็ชรกาล
๒๐๑๓๖	นางสาวนฤมล	เงินแย้ม
๒๐๑๓๘	นางสาวชนิษฐ์วดี	อารินทร์
๒๐๑๕๙	นางสาวพัชรียา	คางคำ
๒๐๑๖๐	นางสาวปพิชญา	เจริญสุข
๒๐๑๖๒	นางสาวกนิษฐนาพร	จินดาศิริโรจน์

